

มศว ทำคะแนนใหม่ได้ว่าที่ผู้บริหารโรงเรียน "เพิ่ม" หนักร้อย- ให้คะแนนฟรีขอที่ผิด

นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ค. 2558

**“กมล”เผย มศว ให้ฟรี 6 คะแนนผู้เข้าสอบผอ.-รองผอ.สถานศึกษา
ส่งผลให้มีผู้ได้ขึ้นบัญชีเพิ่มอีก 300-400 คน**

วันนี้ (7 พ.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า จากการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2558ซึ่งพบว่าขอสอบคัดเลือกมีความคลาดเคลื่อน 6 ข้อ โดยเป็นขอสอบผอ.สถานศึกษา 4 ข้อ และ รองผอ.สถานศึกษา 2 ข้อ โดย สพฐ.ได้ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)ซึ่งเป็นผู้ออกข้อสอบกลับไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนั้น ขณะนี้ มศว ได้ตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบทั้งหมดแล้ว โดยไม่พบว่ามี ความคลาดเคลื่อนเพิ่มเติม และ **มศว ก็ได้เพิ่มคะแนนให้แก่มหาวิทยาลัยสอบ ผอ.สถานศึกษาคณะละ 4 คะแนน และ ผู้เข้าสอบ รอง ผอ.สถานศึกษาคณะละ 2 คะแนน** ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนผู้สอบผ่านและจะได้รับการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300-400 คน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบระหว่างบัญชีใหม่และบัญชีเก่าทั้ง 225 เขตพื้นที่ให้รอบคอบและไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนอีก ทาง มศว ได้ขอเลื่อนการแจ้งผลคะแนนมาให้ สพฐ.จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 7 พ.ค. เป็นวันที่ 8 พ.ค. พร้อมเลื่อนการประชุมชี้แจงผลสอบแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกไปจากวันที่ 8 พ.ค.เป็นวันที่ 11 พ.ค.ด้วย

“สำหรับผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีในรอบแรกไปแล้ว และได้เรียกโรงเรียน สพฐ.เร่งบรรจุแต่งตั้งตามกำหนดเดิมนั้น ผมได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดสอบคัดเลือกแล้วเกิดปัญหาในทำนองนี้ เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางว่าสามารถบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ขึ้นบัญชีรอบแรกก่อนได้หรือไม่ หากไม่มีผลกระทบบอะไรก็อาจจะให้บรรจุไปก่อน แต่หากมีใครไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองจนทำให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาอย่างไร สพฐ.ก็คงต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ยืนยันว่าผมไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่การดำเนินการต้องมีความรอบคอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบมากที่สุด” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ที่มา **เดลินิวส์** วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

สอบ ผอ.สถานศึกษา เฮ! ขึ้นบัญชีเพิ่มอีก 300-400 ราย

มศว ส่งผลการตรวจสอบ"ข้อสอบ-เฉลย"ผอ.สถานศึกษา ให้ สพฐ.เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.58 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ./รอง ผอ.สถานศึกษา และพบว่าข้อสอบระดับ ผอ.สถานศึกษา มีการเฉลยข้อสอบผิดพลาด 4 ข้อ ระดับรอง ผอ.สถานศึกษา เฉลยผิด 2 ข้อ ซึ่งที่ผ่านมาสพฐ.ได้ไหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งเป็นผู้ออกข้อสอบ และเฉลยคำตอบกลับไปตรวจสอบเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง และรายงานกลับมาที่ สพฐ. ภายในวันที่ 7 พ.ค.นั้น

ขณะนี้ มศว ได้ตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และไม่พบว่าข้อสอบที่ผิดพลาดเพิ่มเติม โดยได้เพิ่ม 4 คะแนน ให้กับผู้เข้าสอบในระดับ ผอ.สถานศึกษา และ 2 คะแนนให้กับผู้เข้าสอบระดับรอง ผอ.สถานศึกษา ทำให้มีผู้สอบผ่านและได้รับการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีเพิ่มอีกประมาณ 300-400 คน โดยไม่กระทบกับผู้สอบผ่านและได้รับการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีไปแล้วไปรอบแรก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้องตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบระหว่างบัญชีใหม่และบัญชีเก่า ทั้ง 225 เขตพื้นที่ฯ ให้อรอบคอบไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก ทาง มศว จึงขอเลื่อนการแจ้งผลคะแนนจากเดิมวันที่ 7 พ.ค. มาเป็นวันที่ 8 พ.ค. และเลื่อนประชุมชี้แจงผลสอบกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ไปเป็นวันที่ 11 พ.ค. เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการบรรจุแต่งตั้งออกไปด้วย

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีผู้ที่สอบผ่านและได้รับการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีในรอบแรกไปแล้ว และมีการเรียกร้องให้ สพฐ. เร่งบรรจุแต่งตั้งตามกำหนดเดิมนั้น ตนได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายไปดูตรวจสอบกับหน่วยงานที่เคยมีกรณีดังกล่าวและเคยมีคำพิพากษาออกมาแล้ว เพื่อจะดูในแคชของกฎหมายว่าสามารถบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อในรอบแรกไปก่อนได้หรือไม่ หากไม่มีผลกระทบอะไรก็อาจจะให้บรรจุไปก่อน แต่ถ้ามีใครไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง และศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาให้ สพฐ. บรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อในรอบแรกไปก่อน สพฐ.ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่ขณะนี้ สพฐ.เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นประโยชน์ต่อ สพฐ.และผู้เข้าสอบมากที่สุด

ที่มา [สยามรัฐ](#) วันที่ 7 พฤษภาคม 2558